

## ปู่-ย่าฆ่าแมลง พาเหรดลดราคา

เฮ! ปู่-ย่าฆ่าแมลงลดราคาปรับ  
อานิสงส์น้ำมันร่วง “กรมการค้าภายใน”  
ชี้จับตาผู้ประกอบการนม-ข้าวสาร  
และสินค้าชีวิตประจำวันแจ้งความจำ  
นงปรับราคาต่อไป เผย 59 ทำรายการ  
สินค้าลดลงแล้วรวม 13 สินค้า 112  
รายการ ลดลงเฉลี่ย 1.6-25%

หน้า... **7**

# ปู่-ย่าฆ่าแมลงพาเหรดลดราคา

## รับอานิสงส์น้ำมันร่วงจับตานมผงจ่อคิว

สนามบินหน้า ● เฮ! ปู่-ย่าฆ่าแมลงลดราคาปรับอานิสงส์น้ำมันร่วง “กรมการค้าภายใน” ชี้จับตาผู้ประกอบการ นม-ข้าวสาร และสินค้าชีวิตประจำวันแจ้งความจำนงเป็นราคาต่อไป เผย 59 ทำรายการสินค้าลดลงแล้วรวม 13 สินค้า 112 รายการ ลดลงเฉลี่ย 1.6-25%

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมมีมาตรการดูแลราคาสินค้าให้สอดคล้องกับราคาน้ำมัน โดยมีสูตรการคำนวณที่ชัดเจนสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของผู้ประกอบการ แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงอีกภายหลังจากที่รัฐบาลมีแผนจะลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

“แม้ราคาน้ำมันลดลงแต่กรมยืนยันจะเดินหน้าดูแลราคาสินค้าให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไป ล่าสุดผู้ประกอบการปุ๋ยแจ้งมายังกรมว่า จะลด

ราคาขายลงอีก 5 บาท จากก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2558 ที่ได้ลดราคาลงไปกระสอบละ 35-70 บาท หรือ 4.04-10.53% ทำให้ราคาจำหน่ายเฉลี่ยที่กระสอบละ 500 กว่าบาท-600 บาท เช่นเดียวกับยาฆ่าแมลง ได้แจ้งว่าจะลดราคาอีก จากก่อนหน้านี้ที่ลดราคาเฉลี่ยที่ 8-10%

ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปี 2559 ที่ผ่านมานั้น มีสินค้าที่ลดราคาแล้วจำนวน 13 สินค้า 112 รายการ ปรับราคาลดลงเฉลี่ย 1.6-25% ได้แก่ นมผง นมถั่วเหลือง นมเปรี้ยว ข้าวหอมมะลิ ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำ

ส้มสายชู ซอสปรุงรส ปูนซีเมนต์ สายไฟฟ้า เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กเส้น ส่วนสินค้าชีวิตประจำวัน ได้แก่ สบู่ผงซักฟอก ยาสีฟัน อยู่ระหว่างรวบรวมการปรับลดราคาลง เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการแจ้งความจำนงขอปรับลดราคาสินค้าเข้ามาที่กรมอย่างต่อเนื่อง

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่ ในสัปดาห์หน้า จะหารือกับผู้ผลิตสินค้าอย่างรวดเร็วถึงแนวการปรับลดราคาอีก เพราะเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการลดลงทั้งจากราคาน้ำมันและต้นทุนการผลิต คือ ยางพารา แต่เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีสต็อกสินค้าคงค้าง และเป็นสต็อกที่อยู่กับผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก ดังนั้นการลดราคาจึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง ไม่



วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

ให้กระทบผู้ประกอบการรายย่อยจนเกินไป ขณะเดียวกันก็ต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงโดยสินค้าบางรายการได้ปรับลดลงในปี 2558 สัดส่วน 5-10% เนื่องจากใช้ต้นทุนยางพาราในราคาเดิมที่ กก.ละ 77-80 บาท ส่วนราคารุ่นใหม่ลดลงแล้ว 16-39% ตามต้นทุนราคายางในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดีเซล เมื่อวันที่ 6 ก.พ.

2559 อยู่ที่ 20.24 บาทต่อลิตร ลดลงจากช่วงปลายปี 2558 ที่ ลิตรละ 20.64 บาท กระทบต่อ ราคาสินค้า โดยคำนวณจาก ต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยที่ 2-17% แล้วแต่ชนิดของสินค้า โดย สินค้าที่มีน้ำหนักมากได้แก่ กลุ่ม วัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้องมุงหลังคา จะมีสัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสูง สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักน้อย ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหารและ เครื่องดื่ม เช่น น้ำมันพืช ปลา กระป๋อง และสินค้ากลุ่มของใช้ ประจำวัน เช่น สบู่ ผงซักฟอก เป็นต้น จะมีสัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งต่ำ

“โดยทั่วไปแล้ว ต้นทุนค่าขนส่งมีสัดส่วนของต้นทุนน้ำมัน ดีเซล คิดเป็น 40% ดังนั้น ราคา น้ำมันดีเซลปรับลดลง 32.51% ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง 13% และกระทบต่อต้นทุนสินค้า รวมสัดส่วนเพียง 0.26-2.21%” นางสาววิบูลย์ลักษณ์